

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên và việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2021

Kính gửi: Bộ Nội vụ

Thực hiện Công văn số 635/BNV-CTTN ngày 10 tháng 02 năm 2021 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum báo cáo kết quả thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên và việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn tỉnh năm 2021, cụ thể như sau:

I. TÌNH HÌNH THANH NIÊN HIỆN NAY

Nhìn chung, thanh niên tỉnh Kon Tum sống có lý tưởng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ học vấn, sẵn sàng đảm nhận những công việc mới; biết chia sẻ, chung sức cùng cộng đồng, xã hội vì sự phát triển chung của tỉnh nhà. Khẳng định vai trò là một trong những lực lượng quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Trong thời gian qua, đã xuất hiện ngày càng nhiều điển hình thanh niên tiên tiến trên các lĩnh vực, được cấp uỷ, chính quyền các cấp và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận thanh niên chịu ảnh hưởng tiêu cực của sự phát triển mạng xã hội (*nghiện game online, cờ xúy, ủng hộ các biểu hiện tiêu cực của mạng xã hội,...*), tình trạng thanh niên vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội vẫn còn diễn ra; nhiều thanh niên còn thiếu kiến thức, kỹ năng cần thiết như: ngoại ngữ, tin học, kỹ năng sống...; tình trạng thanh niên thất nghiệp, thiếu việc làm hoặc việc làm không ổn định, thu nhập thấp làm ảnh hưởng đến đời sống và sự phát triển của thanh niên trong giai đoạn hiện nay.

II. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Bộ Nội vụ và Ủy ban quốc gia thanh niên Việt Nam về công tác thanh niên, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Văn bản số 903/UBND-KGVX ngày 19 tháng 3 năm 2021 về việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong quản lý nhà nước về công tác thanh niên năm 2021. Theo đó, đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương, thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trên lĩnh vực công tác thanh niên theo quy định; đồng thời chỉ đạo xây dựng kế hoạch cụ thể để lồng ghép với việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác năm của cơ quan, đơn vị.

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

1. Kết quả triển khai Luật Thanh niên năm 2020

- *Ban hành Kế hoạch triển khai Luật:* Căn cứ Quyết định số 1712/QĐ-TTg ngày 02 tháng 11 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Thanh niên, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 4757/KH-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2020 triển khai thi hành Luật Thanh niên trên địa bàn tỉnh Kon Tum; trong đó có phân công nhiệm vụ và giao trách nhiệm cho các cơ quan, đơn vị và địa phương chủ trì triển khai thi hành Luật trong phạm vi quản lý của các cơ quan, đơn vị; đồng thời có cơ chế phối hợp của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật trên phạm vi toàn tỉnh.

- *Về tổ chức đối thoại với thanh niên năm 2021 theo Nghị định số 13/2021/NĐ-CP:* Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã ban hành Kế hoạch số 828/KH-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2021 về tổ chức Chương trình gặp gỡ, đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh với đại biểu đoàn viên, thanh niên năm 2021. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên tỉnh Kon Tum vẫn chưa tiến hành tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh với đại biểu đoàn viên, thanh niên theo kế hoạch.

- *Thực hiện cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi:* Các chế độ chính sách đối với thanh niên từ 16 đến 18 tuổi được Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm, đặc biệt là thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các ngành, các cấp có liên quan thường xuyên tuyên truyền vận động thanh niên chưa được phổ cập giáo dục tích cực tham gia học tập, phổ cập giáo dục; phối hợp với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện việc phổ biến, tuyên truyền, vận động, triển khai tổ chức phổ cập giáo dục cho thanh niên chưa hoàn thành phổ cập giáo dục. Các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, vui chơi, giải trí, được quan tâm tạo điều kiện cho thanh niên tham gia, góp phần giảm thiểu các tệ nạn xã hội trên địa bàn. Chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai công tác đào tạo, tư vấn lựa chọn nghề nghiệp, việc làm cho học sinh là đoàn viên, thanh niên đang theo học tại các trường trên địa bàn; đồng thời liên kết, phối hợp với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cung cấp thông tin, xu hướng phát triển kỹ năng nghề, việc làm tương lai và thị trường lao động. Tổ chức các buổi tư vấn, định hướng nghề nghiệp, việc làm và tạo điều kiện cho các em tham gia các cuộc thi phát triển kỹ năng nghề, thực hành nghề nghiệp gắn với việc làm...

- *Triển khai Nghị định số 17/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định về chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện:* Để bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất, phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả giữa các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; cơ quan, tổ chức có liên quan và các địa phương trong việc triển khai thực hiện Nghị định, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành văn bản số 3816/UBND-KGVX ngày 22 tháng 10 năm 2021 yêu cầu các đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ chủ động tổ chức quán triệt, phổ biến, tuyên truyền nội dung Nghị định số 17/2021/NĐ-CP đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân.

Phối hợp thực hiện các chính sách đối với lực lượng thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện đảm bảo kịp thời, đúng quy định.

2. Thực hiện Chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2021-2030

Căn cứ Quyết định số 1331/QĐ-TTg ngày 24 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và Quyết định số 1113/QĐ - BNV ngày 17 tháng 10 năm 2021 của Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030; Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan triển khai các nội dung của Bộ Nội vụ tại Quyết định số 1113/QĐ- BNV theo đúng quy định.

3. Tập trung giải quyết chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965-1975¹.

Việc giải quyết chế độ, chính sách đối với Thanh niên xung phong hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến được tỉnh đặc biệt quan tâm, giải quyết kịp thời, đúng đối tượng, trong năm đã giải quyết chế độ cho 22 trường hợp thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg (*tính từ ngày 16/12/2020 đến nay*).

Hiện nay, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục chỉ đạo cơ quan chuyên môn và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn phối hợp với Hội Cựu thanh niên xung phong các cấp tập trung chỉ đạo, tổ chức hướng dẫn lập, hoàn thiện hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ đối với các trường hợp đủ điều kiện theo quy định.

4. Về triển khai thực hiện Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam

Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động triển khai thu thập, tổng hợp, báo cáo theo định kỳ các chỉ tiêu được phân công trong Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 11/2018/TT-BNV ngày 14 tháng 9 năm 2018 của Bộ Nội vụ và Thông tư số 07/2020/TT-BNV ngày 15 tháng 12 năm 2020 của Bộ Nội vụ quy định về chế độ báo cáo thống kê về thanh niên Việt Nam.

5. Kết quả triển khai thực hiện Nghị định 140/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 2960/KH-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2018 về triển khai thực hiện Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ trên địa bàn tỉnh Kon Tum⁽²⁾;

¹ Theo quy định tại Nghị định số 112/2017/NĐ-CP ngày 06/10/2017 của Chính phủ; chế độ đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến quy định tại Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BLĐTBXH- BNV-BTC ngày 16/4/2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính; các quy định tại Nghị định số 12/2011/NĐ-CP và Thông tư số 18/2014/TT-BNV ngày 25/11/2014 của Bộ Nội vụ.

² Trong đó: Sở Thông tin và Truyền thông 01 chỉ tiêu; Sở Y tế 36 chỉ tiêu; Sở Giáo dục và Đào tạo 30 chỉ tiêu; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 03 chỉ tiêu.

theo đó các đơn vị, địa phương đã triển khai thực hiện các nội dung theo yêu cầu của Kế hoạch số 2960/KH-UBND. Tuy nhiên, việc thu hút sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ về công tác tại tỉnh gặp nhiều khó khăn³, đến nay chưa thu hút được trường hợp nào là sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ về công tác tại tỉnh.

6. Kết quả thực hiện Đề án 500 trí thức trẻ

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Trung ương⁴, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã chỉ đạo các đơn vị và địa phương⁵ triển khai việc bố trí công tác đối với đội viên 500 trí thức trẻ trên địa bàn tỉnh có nhu cầu, nguyện vọng tiếp tục làm việc tại các xã nơi đang công tác sau khi kết thúc Đề án.

Tỉnh Kon Tum có 10 đội viên tham gia Đề án/04 huyện. Đến nay, có 03 đội viên đã được bố trí công tác (*đã tuyển dụng vào công chức cấp xã năm 2021*); 06 đội viên được chính quyền cơ sở tiếp tục kéo dài thời gian công tác nhưng chưa có phương án bố trí sử dụng đội viên do không đủ chỉ tiêu biên chế; 01 Trường hợp đội viên đã thực hiện chấm dứt hợp đồng (*không hoàn thành nhiệm vụ năm 2016*).

7. Tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác Quản lý nhà nước về công tác thanh niên

Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Nội vụ nghiên cứu, đưa nội dung này vào Chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2021-2030 của tỉnh và triển khai khi Bộ Nội vụ tổ chức.

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

- Việc tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về thanh niên đã góp phần bảo đảm thực hiện quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của thanh niên trên địa bàn tỉnh. Công tác phối hợp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp và không ngừng được đổi mới. Cơ chế phối hợp giữa chính quyền và đoàn thể chính trị trong triển khai thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên và công tác thanh niên từng bước được hoàn thiện, ngày càng phát huy hiệu quả.

- Cấp ủy, chính quyền các cấp cơ bản quan tâm, tạo mọi điều kiện cho đoàn viên, thanh niên hoạt động; tổ chức thực hiện tốt chính sách, pháp luật đối với thanh niên đã tạo sự chuyển biến tích cực trong lực lượng thanh niên của tỉnh.

³ Quy định về đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện thực hiện chính sách thu hút, tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP khá cao và chưa thật sự phù hợp với địa phương miền núi vùng dân tộc thiểu số có tình hình KTXH còn nhiều khó khăn như tỉnh Kon Tum; dẫn đến khó thực hiện hiệu quả chính sách thu hút, trong khi cơ chế chưa quy định việc ban hành chính sách riêng trong giai đoạn hiện nay.

⁴ Công văn số 3841/BNV-CTTN ngày 02 tháng 8 năm 2020 về việc bố trí công tác đội viên Đề án 500 Trí thức trẻ; Thông báo số 03/TB-VPCP ngày 09 tháng 01 năm 2021 của Văn phòng Chính phủ kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Văn bản số 575/BNV-CTTN ngày 08 tháng 02 năm 2021 của Bộ Nội vụ về tiếp tục bố trí công tác đối với Đội viên Đề án 500 Trí thức trẻ.

⁵ Công văn số 2900/UBND-KTTH, ngày 06 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnh về việc bố trí công tác cho đội viên Đề án 500 trên địa bàn tỉnh; Văn bản số 948/UBND-KTTH ngày 23 tháng 3 năm 2021.

- Thanh niên đã xác định được vị trí, vai trò, trách nhiệm của mình đối với công cuộc xây dựng, phát triển đất nước và đảm bảo quốc phòng, an ninh trật tự, an toàn xã hội; chủ động vươn lên trong học tập, thường xuyên tự rèn luyện, tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghề nghiệp; chủ động hơn trong tiếp cận thông tin thị trường lao động, lựa chọn việc làm phù hợp với khả năng, năng lực của bản thân và nhu cầu của xã hội. Nhiều thanh niên lập nghiệp, làm giàu chính đáng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

2. Hạn chế

- Lãnh đạo một số cơ quan, ban, ngành, địa phương chưa phân định rõ chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên với chức năng nhiệm vụ của tổ chức Đoàn thanh niên, nên việc quản lý nhà nước về thanh niên chưa được quan tâm, khi triển khai còn chông chéo.

- Trong thời gian qua, mặc dù đã được quan tâm đầu tư; tuy nhiên với nguồn lực của địa phương còn hạn chế, điều kiện, cơ sở vật chất phục vụ các hoạt động vui chơi giải trí cho thanh thiếu niên ở cơ sở còn thiếu thốn, nhất là ở các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Công tác xã hội hóa ở lĩnh vực văn hóa, thể thao ở khu vực nông thôn còn chậm, chưa thu hút các nhà đầu tư tham gia vào xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao, khu vui chơi giải trí dành cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng. Do vậy, các hoạt động văn hóa, thể thao để phát triển tinh thần, thể lực cho thanh niên còn quá ít so với nhu cầu.

- Cán bộ, công chức tham mưu nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên ở các cơ quan, đơn vị và địa phương mặc dù đã được quan tâm bố trí nhưng vẫn kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ khác, do đó chất lượng tham mưu chưa cao; còn lúng túng trong công tác tham mưu, đề xuất.

- Việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thanh niên ở cấp cơ sở còn mờ nhạt, chưa được quan tâm đúng mức so với yêu cầu ngày càng cao của công tác quản lý nhà nước về thanh niên hiện nay. Việc sắp xếp, bố trí công tác đối với cán bộ Đoàn sau khi hết tuổi Đoàn tại một số nơi còn khó khăn, chưa tương xứng với chức danh hiện tại...

- Ở một số địa phương, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống, lý tưởng, đạo đức và lối sống, pháp luật cho thanh niên có lúc chưa được thường xuyên; tỷ lệ đoàn kết, tập hợp thanh niên còn thấp, đặc biệt là thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số; nội dung, hình thức hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên ở thôn làng, khối phố chưa thật sự phong phú, chưa huy động nguồn lực đầu tư cho phát triển thanh niên; các cơ sở văn hóa, thể thao vẫn chưa đáp ứng nhu cầu thưởng thức vui chơi giải trí của thanh niên ở các huyện. Một số hoạt động phong trào như văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao ... trong năm chưa triển khai thực hiện theo kế hoạch.

3. Nguyên nhân

- Một số cấp ủy, chính quyền cơ sở chưa quan tâm đúng mức và chỉ đạo quyết liệt đến công tác thanh niên.

- Tại các sở, ban, ngành việc phân công công chức kiêm nhiệm làm công tác thanh niên còn nhiều bất cập, trong khi nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên đã được quy định cụ thể trong Chương trình phát triển thanh niên của tỉnh; nhiều đơn vị coi công tác thanh niên là của tổ chức Đoàn thanh niên hoặc nhầm lẫn giữa chức năng quản lý nhà nước và chức năng của các đoàn thể nên còn khoán trắng cho Đoàn Thanh niên gây lúng túng trong việc tham mưu, đề xuất hoặc không xác định được công việc cụ thể để triển khai thực hiện nên hiệu quả chưa cao.

- Một số hoạt động phong trào và nhiệm vụ trong năm chưa triển khai thực hiện, do ảnh hưởng của tình hình dịch covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp khiến nhiều nhiệm vụ không thể thực hiện theo kế hoạch.

V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

1. Đề thực hiện đầy đủ, toàn diện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đề nghị Bộ Nội vụ nghiên cứu, xây dựng mô hình tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về thanh niên từ Trung ương đến địa phương đồng bộ và phù hợp với tình hình thực tế.

2. Đề nghị Bộ Nội vụ có kế hoạch mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về công tác thanh niên cho đội ngũ cán bộ chuyên trách các cấp để nâng cao khả năng tham mưu, đề xuất tổ chức thực thi chính sách thanh niên. Chú trọng hơn việc bồi dưỡng về nghiệp vụ chuyên môn, đào tạo kỹ năng xây dựng đề án, dự án, chương trình, kế hoạch, kỹ năng tổ chức các hoạt động, xử lý các tình huống thực tiễn ở cơ sở.

3. Đề nghị Bộ Nội vụ quan tâm triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê về thanh niên; xây dựng các phần mềm thống kê để thu thập, xử lý và phổ biến thông tin thống kê về thanh niên theo quy định tại Điểm d, Khoản 1, Điều 2 của Thông tư số 11/2018/TT-BNV để địa phương có cơ sở thực hiện.

VI. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2022

1. Triển khai các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1331/QĐ-TTg ngày 24 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030 như: Trình Hội đồng nhân dân ban hành Nghị quyết phát triển thanh niên giai đoạn 2021 - 2030; ban hành Chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2021 - 2030 trên cơ sở Chiến lược đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và hướng dẫn của Bộ Nội vụ; xây dựng kế hoạch thực hiện hằng năm và từng giai đoạn.

2. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp công tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh với Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Kon Tum.

3. Chỉ đạo các địa phương, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động triển khai thu thập, tổng hợp, báo cáo theo Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 11/2018/TT-BNV ngày 14 tháng 9 năm 2018 của Bộ Nội vụ và Thông tư số 07/2020/TT-BNV ngày 15 tháng 12 năm 2020 của Bộ Nội vụ quy định.

4. Tiếp tục tổ chức rà soát, giải quyết chế độ, chính sách đối với TNXP đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến theo Quyết định 40/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ và thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam theo Nghị 112/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ.

5. Tổ chức chương trình đối thoại giữa lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh với đại biểu đoàn viên, thanh niên năm 2022.

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum báo cáo Bộ Nội vụ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Vụ Công tác thanh niên;
- Đ/c Y Ngọc, PCT. UBND tỉnh;
- Sở Nội vụ;
- Lưu: VT, NC, SNV.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
TUQ. CHỦ TỊCH
GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ**



Nguyễn Văn Lân